



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา
พิจารณาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (เสวนา ๔ ภูมิภาค) และเรื่องร้องเรียน



เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

พิจารณาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (เสวนา ๔ ภูมิภาค)

ตามที่ กมธ. ศึกษา ได้มีมติให้จัด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.” (เสวนา ๔ ภูมิภาค) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง ๔ ภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการและแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและสรุปประเด็นสาระสำคัญ และยก่างจัดทำแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา และภาคตะวันตก ณ จังหวัดราชบุรี นั้น



ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้จัด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.” (เสวนา ๔ ภูมิภาค) ในส่วนของภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะมีการเดินทางไปประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้น คือ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบหลักสูตร และวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยสอดแทรกเพิ่มเติมไว้ในสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเน้นจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมตามทักษะและความถนัดของผู้เรียน เพื่อมุ่งให้สถานศึกษาสามารถจัดและออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาด้านการเรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง



❖ **ความคืบหน้ากรณี ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี**

ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกรัฐสภาพบประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้เดินทางไปรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประชาชนได้ให้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีต่อคณะสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ศักยภาพของโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย อาทิ ควรสนับสนุนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความจำเป็นพื้นฐาน เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบไอที ถนนเข้าออก สถานศึกษามีความคล่องตัวและปลอดภัย การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เสริมในโรงเรียนยังรองรับไม่เพียงพอ และสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษากัมพูชา เป็นต้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา รัฐสภา ได้พิจารณาและมีมติให้เสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง **กระทรวงศึกษาธิการ** เพื่อพิจารณาดำเนินการและมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลการชี้แจงในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการจะดำเนินการแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการโครงการสมาชิกรัฐสภาพบประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อทราบต่อไป

